

## 4 Thái Bình

## HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN...

(*Tiếp theo trang 1*)

Việc thi hành kỷ luật cơ bản bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm. Kịp thời giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, góp phần quan trọng phục vụ thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu dự hội nghị tập trung làm rõ thêm một số kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân một số tồn tại, hạn chế và biện pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt hơn

nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo UBKT Trung ương quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương

đề nghị thời gian tới cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp cần tập trung nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII); Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định những điều đảng viên không được làm; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng... Tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bảo đảm khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất và khả thi. Tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

theo quy định của Điều lệ Đảng; tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, kiểm quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các tổ chức, cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, tham mưu kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 với trọng tâm bộ, chức vụ thực hiện các nghị quyết, kết luận hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). Tổ chức

thực hiện nghiêm Thông báo kết luận 01 của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, trong đó tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Quan tâm công tác xây dựng ngành, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT và cơ quan UBKT tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ năng lực, phẩm chất đạo đức trong sáng, luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

## KHAI MẠC DIỄN TẬP...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 18/10, huyện Hưng Hà khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện năm 2021. Tới dự có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, đại biểu Quân khu 3, các sở, ngành, huyện, thành phố.

Diễn tập KVPT huyện Hưng Hà năm 2021 có quy mô lớn, nhiều thành phần tham gia trên không gian rộng với đề mục

## TỔNG KẾT 5 NĂM...

(*Tiếp theo trang 1*)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp của nữ CNVCLĐ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các cấp công đoàn, hội phụ nữ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19”. Bám sát các chủ trương, định

“Chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”. Nội dung diễn tập gồm 2 phần: diễn tập vận hành cơ chế và diễn tập thực hành đánh địch đổ bộ đường không vào địa bàn.

Thông qua diễn tập nhằm phát huy sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân dân; giữ

vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với an ninh trong KVPT của huyện, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, diễn hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; năng lực tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện trong chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, làm công tác tổ chức chuẩn bị

rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trong nữ CNVCLĐ. Các phong trào, hoạt động phải lấy đoàn viên, hội viên, phụ nữ làm trung tâm. Phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nữ CNVCLĐ. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất.

sức khỏe tại nhà, cách ly tại nhà để giám sát, yêu cầu công dân chấp hành nghiêm theo quy định. Quá trình triển khai thực hiện cần huy động sự vào cuộc của các tổ chức, đoàn thể, trong đó phát huy vai trò của đảng viên trong việc theo dõi, bám sát từng thôn, xóm để chủ động ứng phó với tình huống có dịch; phát huy vai trò của tổ Covid-19 cộng tác phòng, chống dịch. Quân lý, duy trì việc tiếp nhận thông tin để xử lý kịp thời, chủ động vật tư y tế trong phòng, chống dịch cũng như đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin khi được cung cấp. Đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Kiến Xương thực hiện nghiêm

chỉ đạo của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch; tăng cường kiểm tra, giám sát và chuẩn bị các phương án, kịch bản trong trường hợp xuất hiện dịch, tuyệt đối không để bị động. Sở Y tế thường xuyên kiểm tra để tham mưu chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở; chủ động phân bổ và tiếp tục triển khai tiêm vắc-xin bảo đảm kịp thời. Trong quá trình thực hiện, tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kinh phí cho công tác phòng, chống dịch, trước mắt từ tháng 10/2021 tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ khai báo y tế tại xã, phường, thị trấn.

Khu cách ly tập trung số 2

của huyện Kiến Xương đặt tại xã An Bối hiện đang cách ly 71 công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An về, trong đó có 17 trẻ em; công tác quản lý công dân đến cách ly được thực hiện nghiêm theo quy định. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch; phân loại công dân để cách ly, tuyệt đối không để lây chéo trong khu cách ly. Chuẩn bị đầy đủ về công tác hậu cần, chăm lo chu đáo cho người cách ly.

*Thứ ba, ngày 19 tháng 10 năm 2021*

# Gặp mặt, biểu dương lực lượng y tế tuyến đầu phòng, chống dịch

Chiều ngày 18/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 gặp mặt trực tuyến động viên, biểu dương lực lượng y tế tuyến đầu tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch trên cả nước. Dự buổi gặp mặt tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế và đại diện lực lượng y tế tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Đến nay Việt Nam đã trải qua 4 đợt dịch Covid-19 với hơn 864.000 người nhiễm (tính đến sáng ngày 18/10). Số người nhiễm tăng cao, áp lực cho lực lượng y tế càng lớn, nhất là ở đợt dịch thứ tư. Hơn 5 tháng qua là thời gian thực sự khó khăn, chưa từng có vó ngành Y tế khi cùng lúc phải thực hiện nhiều nhiệm vụ như: rà soát, điều tra truy vết, cách ly, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nhiễm... nhằm giảm số người nhiễm, số bệnh nhân tử nặng và tử vong do dịch Covid-19; đồng thời, bảo đảm duy trì công tác khám chữa bệnh. Với tinh thần vì sức khỏe nhân dân, vì miền Nam thân yêu, vượt lên khó khăn, gian khổ, sự nguy hiểm đến tính mạng, hàng chục nghìn cán bộ, nhân viên y tế trên cả nước đã lên đường vào tâm dịch, kể vai sát cánh cùng các lực lượng tuyến đầu tham gia hỗ trợ dập dịch. Những việc làm, sự nỗ lực, lòng quả cảm của lực lượng y tế tuyến đầu khó có thể diễn tả hết.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Gần 2 năm qua, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt kinh tế - xã hội, chúng ta đã trải qua giai đoạn khó khăn trong đợt dịch thứ tư với biến chủng Delta. Đó là cuộc chiến với loài virus trong ví như kẻ thù nguy hiểm giấu mặt, liên tục biến hóa, tàng hình được khi vắc-xin khan hiếm trên toàn cầu, tình trạng y tế trong nước còn nhiều khó khăn, thiếu thốn... Song cũng chính thời gian ấy, cả dân tộc đã phòng, chống dịch với sự kiên cường, quyết liệt, quyết tâm cao, đồng lòng và đầy tinh thần ái. Đến nay, dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, Việt Nam đang dần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Kết quả đó có đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, các thầy thuốc và sinh viên y khoa trên cả nước, những người sẵn sàng gác lại cuộc sống riêng tư, quên ngày, quên tháng, quên ăn, quên ngủ, quên đi sự nóng bức của bộ quần áo bảo hộ và nỗi ám ảnh giữa mong manh sự sống và cái chết để đón lửa, tận tâm thực hiện nhiệm vụ. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đánh giá cao, trân trọng, biết ơn, chia sẻ sự hy sinh, mất mát của những chiến sĩ áo trắng trong thời gian qua. Những cống hiến của lực lượng y tế tuyến đầu đã tạo nên bức tranh đẹp, lan tỏa sâu rộng trong cuộc chiến chống dịch với những sắc màu của giá trị nhân văn, đức hy sinh, sự sẻ chia; bởi đắp thêm tình đoàn kết đồng chí, đồng bào. Chúng ta thêm tự hào qua khó khăn, thử thách, đội ngũ y tế càng trưởng thành. Nhân dịp này, Thủ tướng gửi lời cảm ơn tới người thân của lực lượng y tế đã đóng viên, tạo điều kiện để những chiến sĩ áo trắng hoàn thành nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, để thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội, vai trò của lực lượng tuyến đầu còn rất nặng nề, trong đó có đội ngũ y tế. Phát huy kết quả đạt được, đội ngũ y tế phải luôn sẵn sàng vào cuộc, chiến đấu khi dịch có diễn biến mới. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương có cơ chế, chính sách phù hợp cho những người có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch.

Dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường, có thể nguy hiểm hơn, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần chủ động phòng, chống dịch, có giải pháp phù hợp, kịp thời, trong đó đẩy mạnh công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Các đơn vị y tế bảo vệ an toàn cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch. Các ngành, địa phương hỗ trợ vật chất, tinh thần kịp thời cho lực lượng tuyến đầu; biểu dương, động viên kịp thời những tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống dịch.

Thủ tướng tin tưởng, với sự đoàn kết, kiên trì, bền bỉ, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn cùng nhiều giải pháp đồng bộ, tổng thể, toàn diện, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh. Gửi lời chúc sức khỏe tới các chiến sĩ áo trắng, Thủ tướng mong lực lượng y tế tuyến đầu sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin, sự mong mỏi của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tại buổi gặp mặt, hơn 130 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

**HOÀNG LÃNH**

## Thông báo cấp độ dịch tỉnh Thái Bình

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Quyết định số 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn tạm về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ; thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình về việc công bố cấp độ dịch tỉnh Thái Bình, Sở Y tế Thái Bình thông báo cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Thái Bình như sau:

TT	Địa phương	Phân loại cấp độ
1	Cấp xã: 260 xã, phường, thị trấn	Cấp 1
2	Cấp huyện: 08 huyện, thành phố	Cấp 1
3	Cấp tỉnh: Tỉnh Thái Bình	Cấp 1

## Giới thiệu địa chỉ truy cập hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao

Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-UBND, ngày 8/10/2021 của UBND tỉnh về hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tâm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025.

Nhằm hỗ trợ các đơn vị, địa phương tổ chức hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu địa chỉ cung cấp thông tin, tài liệu các bài tập thể dục tại nhà, phòng, chống dịch Covid-19; tài liệu hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao phù hợp với lứa tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe, đặc điểm ngành nghề như sau:

- Trang tin điện tử Tổng cục Thể dục thể thao:** http://www.tdttd.gov.vn
- Trang youtube Tổng cục Thể dục thể thao:** https://youtube.com/channel/UCHP6EuX5YnNixa4cd2Zr60w
- Trang Facebook Tổng cục Thể dục thể thao:** https://www.facebook.com/tongcucthethaoducthethao
- Trang tin Thể thao cho mọi người:** www.thethaochomoingoi.com
- Tạp chí điện tử Thể thao:** https://thethaovietnamplus.vn
- Trang tin Tạp chí Thể thao:** https://tapchithethao.vn
- Chuyên trang hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao:** http://huongdantapluyen.tdttd.gov.vn

● Tổng biên tập: **HOÀNG MINH SƠN**

● Phó Tổng biên tập: **HOÀNG VĂN DUYỆT - TRẦN THỊ THOA**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG